



nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua phong trào đã tác động mạnh mẽ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí lại khuôn viên, xây dựng cảnh quan cơ quan, trụ sở phong quang, xanh-sạch-đẹp hơn. Điển hình là các đơn vị: Gio Linh, Triệu Phong, Đakrông, Cam Lộ. Đặc biệt là LĐLĐ huyện Cam Lộ được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện giao nhiệm vụ chủ trì việc triển khai, đôn đốc và đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, trường học kiểu mẫu, góp phần quan trọng vào kết quả huyện Cam Lộ được công nhận huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đó có phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong giai đoạn 2019-2020, đã có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT được thực hiện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến, quản lý lâm sản, thủy lợi... Nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị được CNVCLĐ nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả như: đề tài “Ứng dụng quy trình sản xuất lúa hữu cơ bằng việc sử dụng phân bón Obi-Ong biển và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong suốt quá trình canh tác” có giá trị làm lợi 13 tỷ đồng; đề tài “Ứng dụng hệ thống cảm biến trong điều khiển, theo dõi, giám sát từ xa quá trình chăm sóc cây nông nghiệp”; đề tài “Một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả nuôi tôm thương phẩm” có giá trị làm lợi khoảng 1,5 tỷ đồng; đề tài “Dự án liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu chanh leo phục vụ xuất khẩu” có giá trị làm lợi 16,5 tỷ đồng; đề tài “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong việc sử dụng các công thức phân bón NPK 16:8:16:13S+TE Bình Điền trên cây cà phê chè (Catimor) tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” là lợi 1,4 tỷ đồng đã đạt giải Ba và giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ 8 (2018-2019) và được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo năm 2019. Ngoài ra còn một số đề tài tiêu biểu khác như: “Nghiên cứu đánh giá các vườn cà phê và áp dụng tiến bộ khoa học mới để cải tạo vườn cà phê già cỗi trên địa bàn huyện Hướng Hóa”; “Nghiên cứu chế tạo máy hút bùn, cào bùn phục vụ nạo vét ao hồ nuôi thủy sản”; “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo xe đẩy thuyền cho vùng biển bãi ngang”, ứng dụng các đề tài khảo nghiệm giống lúa, giống ngô...

Hưởng ứng cuộc vận động xóa nhà ở dột nát, tạm bợ và chương trình “Mái ấm công đoàn” của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Kết quả trong giai đoạn 2019-2020, các cấp công đoàn trong tỉnh đã huy động sự đóng góp của CNVCLĐ và sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức hảo tâm đã hỗ trợ cho 76 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở hoặc đang ở trong những căn nhà dột nát, tạm bợ để xây dựng mới và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 2,83 tỷ đồng, góp phần thực hiện tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới về nhà ở. Ngoài ra các LĐLĐ huyện Hải Lăng, Đakrông, thị xã Quảng Trị, Đông Hà đã huy động xây dựng, xóa nhà tạm cho 05 hộ nghèo.

Góp phần giúp đỡ nhân dân, CNVCLĐ trong tỉnh khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt trong năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã trích kinh phí hoạt động, tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng và các cấp công đoàn trong cả nước để thăm hỏi, tặng quà cho bà con nhân dân, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã huy động, xây dựng được 02 nhà công vụ cho giáo viên vùng khó với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng.

## **2. Tồn tại, hạn chế.**

- Việc chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở cơ quan xã phối hợp với thủ trưởng đơn vị phát động xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa và văn hóa xuất sắc chưa được chú trọng, chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

- Số lượng “Mái ấm công đoàn” được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới trong giai đoạn 2019-2020 chưa đạt chỉ tiêu (thực hiện 76/90).

## **3. Đăng ký nội dung phối hợp thực hiện giai đoạn 2021-2025**

- Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tiếp tục chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện được ít nhất 10 mô hình chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho bà con nông dân.

- Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các đề tài, giải pháp trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2021-2025).

- Các cấp công đoàn trong tỉnh huy động, hỗ trợ để sửa chữa, xây dựng mới 150 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ưu tiên cho các đối tượng đang cư trú tại các xã, góp phần thực hiện tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới về nhà ở.

- Huy động, kêu gọi sự hỗ trợ của các cấp công đoàn trong cả nước, các nhà hảo tâm để xây dựng được ít nhất 02 nhà công vụ cho công chức, viên chức đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn./.

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, CTCS.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Thu Hà**